
Fjölmenningarráð 

Haldinn 9.6.2020  og hófst hann kl. 17:00 í fjölnotasal bókasafnsins

Mættir:  

Anna Karen Svövudóttir, Karólína Helga Símonardóttir, Elena Orlova, Aleksandra Julia Wegrzyniak og 
Sylwia Baginska. 

Fundargerð ritaði: Ólafía Björk Ívarsdóttir

Dagskrá:

Fundur með fjölmenningarráði í Reykjavík 

 Formaður fjölmenningarráðs, varformaður og starfsmaður ráðsins mættu á. Sagt frá 
fundinum og kynninguni á drögum að heildstæðri stefnu um menntun nemenda með annað 
móðurmál en íslensku.   https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2020/05/27/Drog-kynnt-ad-heildstaedri-stefnu-um-menntun-nemenda-med-annad-
modurmal-en-islensku/

 Farið stutt yfir kynningu Fjölmenningarráðs Reykjavíkur og hugmyndir að samstarfi.

Heimsókn formanns í Bókasafn Hafnarfjarðar

Farið yfir fund með starfsmönnum safnsins. og hugmyndir um samstarf og móttöku.

Fundur með fjölskylduráði

Fjölmenningarráð bókar að þau vilji óska eftir fundi með fjölskylduráði i haust.

Önnur mál

Ákveðið að bjóða sviðunum inn á fundi í haust.  Til þess að kynna ráðið fyrir stjórnsýslunni í bænum. 

Hvernig fær fjölmenningarráð upplýsingar um hvað innflytjendum finnst að mætti bæta? Umræður. 

Umræður um að ekki hægt að nota frístundastyrkinn í tungumálanám, ákveðið að ræða betur í haust 
með mennta- og  lýðheilsusviði. Einnig að ræða um að auðvelda aðgengi að upplýsingum um leyfi 
fyrir dagforeldra.  

Fá tölur um fjölda innflytjenda  fyrir næsta fund.

 

Næsti fundur ákveðinn 1. september kl. 17:00

Fundi slitið kl: 18:15
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